



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๑๑๕/๒๕๖๑

ด้วย นายเอกลักษณ์ แก้วพิศดาร ผู้ร้อง อายุ ๓๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๙ ซอยรังสิต - นครนายก ๑๓ ซอย ๕ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายวิเชิ๊ง แก้วพิศดาร ผู้ตาย นายวิเชิ๊งอยู่กินฉันสามีภริยากับนางสาวทวิ ตาดเรือง โดยมีได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ นางสาวกาญจนา แก้วพิศดาร นายวิชาญ แก้วพิศดาร และผู้ร้อง โดยได้เลี้ยงดูใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างที่นายวิเชิ๊งมีชีวิตอยู่ได้ให้การรับรองผู้ร้อง นางสาวกาญจนาและนายวิชาญว่าเป็นบุตร โดยนายวิเชิ๊งยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎรใส่ชื่อตนว่าเป็นบิดาในทะเบียนบ้าน ให้ใช้ชื่อสกุล ให้การศึกษา เลี้ยงดูโดยเปิดเผยส่งเสียให้ได้รับการศึกษาดูแลเวลาเจ็บป่วย ยอมรับโดยเปิดเผยต่อบุคคลทั่วไปว่าผู้ร้อง นางสาวกาญจนา และนายวิชาญเป็นบุตร นายวิเชิ๊งได้ถึงแก่ความตาย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ด้วยสาเหตุมะเร็งกระเพาะอาหาร นายวิเชิ๊งไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้ใด เมื่อนายวิเชิ๊งถึงแก่ความตายแล้ว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีจะจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ของนายวิเชิ๊งให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่มีเหตุขัดข้องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่า ผู้ร้องมิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายวิเชิ๊ง จึงไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องได้ โดยได้แนะนำ ให้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อนแล้ว นำคำพิพากษาหรือคำสั่งไปแสดง จึงจะจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวให้ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่านายเอกลักษณ์ แก้วพิศดาร ผู้ร้อง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายวิเชิ๊ง แก้วพิศดาร ผู้ตาย เพื่อนำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไปดำเนินการติดต่อขอรับเงินทดแทนตามกฎหมายต่อไป ในการยื่นคำร้องนี้ผู้ร้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทายาทของนายวิเชิ๊ง แก้วพิศดาร แล้ว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์ จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอคู่ได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เขิตทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี